



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ โทร. ๐-๕๖๗๒-๒๐๙๔

ที่ พช ๐๐๐๘/ว ๖๓

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา

เรียน ปลัดบัวอำเภอบึง

ด้วยกรมปลัดบัวได้กำหนดตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา รอบที่ ๑/๒๕๖๖ โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีบทบาทหน้าที่เป็น “ผู้สอนงาน” ซึ่งจะต้องมีกระบวนการให้คำแนะนำ สอนงาน วิธีการปฏิบัติ และแนวทางที่จะทำให้บรรลุผลสำเร็จของงาน โดยกระบวนการพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการหนึ่งที่ต้องนำเน้นการควบคู่กันไปกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน และผู้บังคับบัญชามีบทบาทหน้าที่ ที่สำคัญในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา ให้มีความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะที่เหมาะสม นั้น

การนี้ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา โดยมีการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบ E-learning และมีการกำหนดหลักสูตรตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งผู้เรียนที่ประสงค์จะอบรมในหลักสูตร/รายวิชาต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาบุคลากร (IDP) ได้ที่ <https://learningportal.ocsc.go.th/learningportal> หากผู้เรียนศึกษาบทเรียนจบตามหลักสูตรดังกล่าวแล้ว ขอให้ส่งหลักฐานให้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ประกอบด้วย คะแนน Pre-test-Post-test, ใบประกาศนียบัตรจากสำนักงาน ก.พ.และแบบติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ จากหลักสูตรที่เรียน เพื่อรวบรวมส่งกองการเจ้าหน้าที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

(นายสุชาติ มูลสวัสดิ์)
ปลัดบัวจังหวัดเพชรบูรณ์

กรอกชื่อผู้
เฉพาะช่อง
สีเทาเท่านั้น

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์

แบบฟอร์มใบแจ้งการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (DP)

จำนวนข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน (คน)	30	จำนวนข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน (คน)	30
จำนวนข้าราชการที่มีแผนการพัฒนา (คน)	15	จำนวนข้าราชการที่มีแผนการพัฒนา (คน)	15
คิดเป็น	50.00%	คิดเป็น	50.00%
ปีงบประมาณ (พ.ศ.)	2566	ปีงบประมาณ (พ.ศ.)	2566
วันที่ส่งรายงาน	29 ธ.ค. 65	วันที่ส่งรายงาน	29 ธ.ค. 65

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช้ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	กลุ่ม/ฝ่าย	ประเภท	ชื่อ-สกุล ผู้บังคับบัญชาระดับต้น (ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน)	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้องการพัฒนา	ความสอดคล้องของเนื้อหา/ทักษะ/คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	ช่วงเดือนที่จะพัฒนา	รับการประเมิน
1	นางสาวพรปวีณ์ ทองมันวิบูลศรี	เจ้าพนักงานส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ฝ่ายบริหารทั่วไป	ข้าราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	MS03 : การเป็นข้าราชการ	ความรับผิดชอบ/ซื้อสัตย์สุจริต	e-Learning	ม.ค.-ก.พ.66	1
2	นายสมชาย กิตติป้อม	เจ้าพนักงานสิ่งแวดล้อมปฏิบัติงาน	กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิต	ข้าราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	MS03 : การเป็นข้าราชการ	ความรับผิดชอบ/ซื้อสัตย์สุจริต	e-Learning	ม.ค.-ก.พ.66	1
3	นางสาวอุษามาศ โทมะนินิตย์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิต	ข้าราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	MS03 : การเป็นข้าราชการ	ความรับผิดชอบ/ซื้อสัตย์สุจริต	e-Learning	ม.ค.-ก.พ.66	1
4	นางสาวมานต์วิจิ ชูดวง	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิต	ข้าราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	MS03 : การเป็นข้าราชการ	ความรับผิดชอบ/ซื้อสัตย์สุจริต	e-Learning	ม.ค.-ก.พ.66	1
5	นายพนงศักดิ์ ทองจันทร์	สัตวแพทย์ชำนาญการ	กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิต	ข้าราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	MS03 : การเป็นข้าราชการ	ความรับผิดชอบ/ซื้อสัตย์สุจริต	e-Learning	ม.ค.-ก.พ.66	1
6	นายภูติท คงจันทร์	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร	ข้าราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	MS03 : การเป็นข้าราชการ	ความรับผิดชอบ/ซื้อสัตย์สุจริต	e-Learning	ม.ค.-ก.พ.66	1
7	ว่าที่ ร.ต. วีระฉัตร ย่อรุ่งเรือง	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร	ข้าราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	MS03 : การเป็นข้าราชการ	ความรับผิดชอบ/ซื้อสัตย์สุจริต	e-Learning	ม.ค.-ก.พ.66	1
8	นายธศกร ศรีสุราษฎร์	ปลัดอำเภออำนวยการ/สัตวแพทย์อาวุโส	สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์	ข้าราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	MS03 : การเป็นข้าราชการ	ความรับผิดชอบ/ซื้อสัตย์สุจริต	e-Learning	ม.ค.-ก.พ.66	1
9	นายเสก สึงทเวียง	ปลัดอำเภออำนวยการ/สัตวแพทย์อาวุโส	สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์	ข้าราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	MS03 : การเป็นข้าราชการ	ความรับผิดชอบ/ซื้อสัตย์สุจริต	e-Learning	ม.ค.-ก.พ.66	1
10	นายพนพดล ไชยวงศา	ปลัดอำเภออำนวยการ/สัตวแพทย์อาวุโส	สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์	ข้าราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	MS03 : การเป็นข้าราชการ	ความรับผิดชอบ/ซื้อสัตย์สุจริต	e-Learning	ม.ค.-ก.พ.66	1
11	นายอุทัย มีศิริพันธุ์	ปลัดอำเภออำนวยการ/สัตวแพทย์อาวุโส	สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์	ข้าราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	MS03 : การเป็นข้าราชการ	ความรับผิดชอบ/ซื้อสัตย์สุจริต	e-Learning	ม.ค.-ก.พ.66	1
12	นายศราวุธ ถัมภูมิจิ	ปลัดอำเภออำนวยการ/สัตวแพทย์อาวุโส	สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์	ข้าราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	MS03 : การเป็นข้าราชการ	ความรับผิดชอบ/ซื้อสัตย์สุจริต	e-Learning	ม.ค.-ก.พ.66	1
13	นายพิเชษฐพันธ์ พยู่ไพโร	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญการ	สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์	ข้าราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	MS03 : การเป็นข้าราชการ	ความรับผิดชอบ/ซื้อสัตย์สุจริต	e-Learning	ม.ค.-ก.พ.66	1
14	นายพัฒนาะ บุญสนอง	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญการ	สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์	ข้าราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	MS03 : การเป็นข้าราชการ	ความรับผิดชอบ/ซื้อสัตย์สุจริต	e-Learning	ม.ค.-ก.พ.66	1
15	นายรินทร์ มีจันทร์	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญการ	สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์	ข้าราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	MS03 : การเป็นข้าราชการ	ความรับผิดชอบ/ซื้อสัตย์สุจริต	e-Learning	ม.ค.-ก.พ.66	1
16	นางสาวกัญญาพัฒน์ แสนแก้ว	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์	พนักงานราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	MS03 : การเป็นข้าราชการ	ความรับผิดชอบ/ซื้อสัตย์สุจริต	e-Learning	ม.ค.-ก.พ.66	1
17	นายอุทัย ทองประดับ	พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล	กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิต	พนักงานราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	KD04 : การเขียนหนังสือราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบ	e-Learning	ม.ค.-ก.พ.66	1
18	นางสมเพียร สิงห์โต	เจ้าพนักงานสัตวบาล	กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิต	พนักงานราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	KD04 : การเขียนหนังสือราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบ	e-Learning	ม.ค.-ก.พ.66	1
19	นายวิชัย จิตร์รัส	เจ้าพนักงานสัตวบาล	กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิต	พนักงานราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	KD04 : การเขียนหนังสือราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบ	e-Learning	ม.ค.-ก.พ.66	1
20	นางสาววิจิตรามี อุดร	นักวิชาการสัตวบาล	กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิต	พนักงานราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	KD04 : การเขียนหนังสือราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบ	e-Learning	ม.ค.-ก.พ.66	1
21	นางสาวทิพย์รัตน์ สรรพการ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์	พนักงานราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	KD04 : การเขียนหนังสือราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบ	e-Learning	ม.ค.-ก.พ.66	1
22	นายศักดิ์สยาม สีทะวงค์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สำนักงานปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์	พนักงานราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	KD04 : การเขียนหนังสือราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบ	e-Learning	ม.ค.-ก.พ.66	1

กรอกข้อมูลเฉพาะช่องสีขาวเท่านั้น

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

แบบฟอร์ม (แผนการพัฒนาบุคลากรปศุสัตว์

แบบฉบับมาตรฐาน (DPP)

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช้ตัวย่อ)/ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ระดับ	กลุ่มสาย	ประเภท	ชื่อ-สกุล ผู้บังคับการต้นแบบ (ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน)	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้องพัฒนา	ความสอดคล้องกับความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	ช่วงเดือนที่จะพัฒนา	ปีงบประมาณ (พ.ศ.)	
										คิดเป็น	คิดเป็น
										30	2566
										1.5	29 ธ.ค. 65
										50.00%	
23	นางนางกุลดา แก้วเหลี่ยม	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจระเข้ม	พนักงานราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	KD04 : การเขียนหนังสือราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบฯ	e-Learning	ม.ค.-ก.พ.66		1
24	นายพรทวี ศรีทับทิม	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชนแดน	พนักงานราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	KD04 : การเขียนหนังสือราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบฯ	e-Learning	ม.ค.-ก.พ.66		1
25	นางกัญญรัตน์ บุญมาปะ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังโป่ง	พนักงานราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	KD04 : การเขียนหนังสือราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบฯ	e-Learning	ม.ค.-ก.พ.66		1
26	นายบุญมี พิพิธกุล	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังน้ำเขียว	พนักงานราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	KD04 : การเขียนหนังสือราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบฯ	e-Learning	ม.ค.-ก.พ.66		1
27	นายโชคอำนวย โพธิ์ศรี	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยทับทัน	พนักงานราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	KD04 : การเขียนหนังสือราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบฯ	e-Learning	ม.ค.-ก.พ.66		1
28	นายอภิวัชรพงษ์ สีดาจันทร์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชนแดน	พนักงานราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	KD04 : การเขียนหนังสือราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบฯ	e-Learning	ม.ค.-ก.พ.66		1
29	นายณัฐพงษ์ คำพิระ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยทับทัน	พนักงานราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	KD04 : การเขียนหนังสือราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบฯ	e-Learning	ม.ค.-ก.พ.66		1
30	นายอุทิศ คำศรี	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอชนแดน	พนักงานราชการ	นายสุชาติ มูลสวัสดิ์	KD04 : การเขียนหนังสือราชการ	กฎหมาย/กฎระเบียบฯ	e-Learning	ม.ค.-ก.พ.66		1

(นายสุชาติ มูลสวัสดิ์)
ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์